



XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN NINH KIỀU LÀ ĐÔ THỊ HẠT NHÂN, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại; là trung tâm của vùng về thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao...

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân

Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị không chỉ của riêng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ninh Kiều mà còn là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP. Cần Thơ.



Một góc quận Ninh Kiều

Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi

thế của quận, nhất là vai trò đô thị trung tâm của TP. Cần Thơ, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện của thành phố; đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững quận Ninh Kiều trên cơ sở phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ giá trị gia tăng cao, du lịch...

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển đô thị thông minh, “sáng, xanh, sạch, đẹp”, kiến trúc đô thị hài hòa, thân thiện môi trường, văn minh, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch,



vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Đến năm 2045 là một trong những trung tâm của vùng ĐBSCL

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại; là trung tâm của vùng về thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2045, quận Ninh Kiều là đô thị văn minh, hiện đại, đô thị thông minh, mang đặc trưng vùng sông nước của TP. Cần Thơ, là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nghị quyết xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết,

nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân TP. Cần Thơ nói chung, quận Ninh Kiều nói riêng về vị trí, vai trò trung tâm và tầm quan trọng đặc biệt của quận Ninh Kiều đối với sự phát triển của TP. Cần Thơ.



Xây dựng quận Ninh Kiều là đô thị mang đặc trưng vùng sông nước

Quán triệt, tuyên truyền việc xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại của TP. Cần Thơ là nhiệm vụ chính trị không chỉ của riêng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ninh Kiều mà còn là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP. Cần Thơ.

Xây dựng quy hoạch quận Ninh Kiều phù hợp quy hoạch chung TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm



2030, tầm nhìn đến 2050, đảm bảo sự thống nhất tổng thể chung trong quy hoạch TP. Cần Thơ;

Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực đặc thù, trọng tâm của quận Ninh Kiều, phù hợp với sự phát triển chung của thành phố. Xem xét mở rộng địa giới hành chính quận Ninh Kiều, tạo không gian phát triển mới, phát huy vai trò quận trung tâm, đô thị hạt nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ.

Thực hiện tốt quy hoạch đô thị, gắn với quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng, với tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở văn minh, hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quản lý kiến trúc đô thị hài hòa - đô thị sông nước, không gian xanh, tận dụng hiệu quả mạng lưới sông, rạch; lập phương án kiến trúc cảnh quan điểm nhấn đối với trục Rạch Khai Luông, Hồ Bún Xáng, Hồ Xáng Thối, sông Cần Thơ và sông Hậu; bảo tồn và phát triển các công trình kiến trúc có giá trị gắn với du lịch; gìn giữ không gian xanh ven sông phục vụ

cộng đồng; lấy không gian dọc sông Cần Thơ là trọng tâm, hình thành bộ mặt đô thị sông nước của quận Ninh Kiều nói riêng và TP. Cần Thơ nói chung.

Tập trung hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng

Rà soát điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận, kế hoạch sử dụng đất quận, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng phân kỳ thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển toàn diện, xứng tầm đô thị hạt nhân, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại của thành phố.

Tập trung đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Đặc biệt, ưu tiên phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch, gắn với dịch vụ, du lịch, đô thị và bảo vệ môi trường; phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có; xây dựng, đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm; phát triển và nâng cao các sản phẩm, dịch vụ đi kèm, hỗ trợ phát triển du lịch... Phát triển nông nghiệp



đô thị, hình thành tiểu vùng nông nghiệp sinh thái đô thị.



Du lịch sông nước là một trong những lợi thế của quận Ninh Kiều

Tập trung hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối quận Ninh Kiều với khu, cụm công nghiệp, nhà ga, sân bay, bến cảng, trung tâm logistics, đường cao tốc, hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại...

Thành phố ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên về tài chính và phân cấp quản lý đặc thù cho đầu tư phát triển quận Ninh Kiều, phù hợp với yêu cầu phát triển của quận và khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Phát triển hạ tầng cho kinh tế số, công nghệ thông tin, viễn thông...

Dẫn đầu về chuyển đổi số của thành phố

Tập trung đầu tư các công trình giao thông mở rộng hạ tầng, định hướng khung, trực tuyến giao thông

chính có tính kết nối, trọng điểm. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, phù hợp với đặc điểm địa hình sông nước đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đầu tư kịp thời các công trình chống ùn tắc giao thông, điều hành quản lý đô thị thông minh, chiếu sáng thông minh. Cải tạo, nâng cấp chỉnh trang, phát triển không gian đô thị theo hướng hiện đại, kiến trúc hài hòa, đặc trưng...

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn; phát triển hạ tầng đi trước một bước làm nền tảng cho xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; là địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của thành phố.

Xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị đô thị trên địa bàn quận. Phát triển nền tảng phân tích dữ liệu thông minh, xây dựng kho cơ sở dữ liệu trên những nền tảng tích hợp và có khả năng chia sẻ dữ liệu chuyên ngành về không gian đô thị, đất đai, công trình, nhà ở, cây xanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước...

Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện đa dạng các



phương thức xã hội hóa, thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân để phát triển các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế. Hoàn thành danh mục dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều, công khai danh mục dự án xã hội hóa, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư.



Nhiều năm qua, Ninh Kiều thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm

Khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của quận trung tâm, triển khai thực hiện các đề án xã hội hóa đã có chủ trương; phát triển kinh tế ban đêm. Tiếp tục thu hút đầu tư, khai thác các mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả, phát triển hệ thống nhà hàng cao cấp, hiện đại tại Cồn Khương, ven sông Hậu gắn với cảnh quan thiên nhiên.

Thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm, cấp thiết trên địa bàn quận, đặc biệt là hạ tầng giao thông trung tâm thành phố, hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh...Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe,

giáo dục và đào tạo; khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu của thành phố.

Phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội như thương mại điện tử, kinh tế số, chính quyền số, đô thị thông minh, công nghệ cao phục vụ công tác dự phòng, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch, bảo vệ môi trường...

Chủ động đề xuất phương án, lĩnh vực hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của quận Ninh Kiều. Tổ chức kết nối cung cầu thị trường khoa học và công nghệ. Tăng cường hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu và huy động đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiên bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng



tăng trưởng, tạo động lực và dẫn dắt hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố; phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng các hoạt động xã hội, ngoại khóa, hoạt động thể chất, hoạt động đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác trong đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư trường học chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.



Nghị quyết xác định quận Ninh Kiều thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên

Phát triển hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, y tế dự phòng, giám

sát dịch bệnh và quản lý sức khỏe người dân... Phát triển kinh tế đồng bộ, hài hòa với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Kết hợp hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng và phát triển môi trường văn hóa lành mạnh...

Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư hình thành các trung tâm, cơ sở huấn luyện với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao thể lực, thẩm mỹ của người dân. Huy động nguồn lực hỗ trợ và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát, quy hoạch, quản lý chặt chẽ các cơ sở sử dụng đất lớn, hiệu quả thấp và kêu gọi đầu tư phát triển ngành lĩnh vực trọng điểm của quận. Xây dựng phương án di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.



Tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác song phương, đa phương với các địa phương nước bạn và các tổ chức quốc tế, tranh thủ các nguồn lực từ các nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền các cấp của quận trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tâm Phúc

Nguồn: Báo điện tử Bảo vệ Công lý cập nhật ngày 31/05/2023